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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา 
 นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เปิดประชุม และได้ดําเนินการประชุม โดยในวันนี้วุฒิสภาได้
ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ต่อจากวานนี้ ซ่ึงเป็นการพิจารณาในวาระ ๒ เรียงตามลําดับมาตรา ท้ังนี้ร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีท้ังสิ้น ๑๘ มาตรา ซ่ึงทางวุฒิสภาได้พิจารณาไปแล้ว ๓ มาตรา และวันนี้ได้เริ่ม
พิจารณาต่อในมาตรา ๔ ซ่ึงบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึง
กรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราดังกล่าว แต่มีสมาชิกขอสงวนคําแปรญัตติไว้หลายท่าน โดยมี
ประเด็นหลัก ๒ ประเด็น คือ การแก้ไขเพ่ิมเติมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
และแก้ไขเพ่ิมเติมให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 เม่ือผู้ขอสงวนคําแปรญัตติได้อภิปรายเหตุผลในการขอแก้ไขแล้ว จากนั้นกรรมาธิการได้ชี้แจงต่อท่ี
ประชุมว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการข้ันตอนต่าง ๆ แล้วจึงไม่จําเป็นต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้รักษาการร่วม ส่วนการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงด้วยนั้น ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้
ตราไว้ในมาตราอ่ืนแล้วจึงไม่จําเป็นต้องกําหนดในมาตรา ๔ ซ่ึงจะซํ้าซ้อนกับมาตราอ่ืน เม่ือกรรมาธิการได้
ชี้แจงแล้วท่ีประชุมวุฒิสภาได้ลงมติมาตรา ๔ ซ่ึงเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกรรมาธิการคือให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 ต่อจากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณามาตรา ๕ บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีกระทรวงการคลังใน
การกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศในนามรัฐบาลไทย เพ่ือนําไปใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ มีมูลค่ารวมไม่เกินสองล้านล้านบาท และกระทําได้ภายในกําหนดเวลาไม่เกินวันท่ี 
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังนี้ในมาตราดังกล่าวกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม แต่มีสมาชิกขอสงวนคํา
แปรญัตติหลายท่าน โดยมีประเด็นหลักในการขอแก้ไขเพ่ิมเติมหลายประเด็น เช่น แก้ไขให้กระทรวงการคลังกู้
เงินได้เฉพาะเงินบาทซ่ึงเป็นเงินตราภายในประเทศเท่านั้น เนื่องจากเห็นว่าหากกู้เงินตราจากต่างประเทศนั้น
จะมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการกู้เงินภายในประเทศ สมาชิกบางท่านสงวนคําแปรญัตติโดยขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมกําหนดเวลาในการกู้เงิน โดยบางท่านของขยายเวลาโดยให้เหตุผลว่าการดําเนินโครงการขนาด
ใหญ่นั้นอาจต้องใช้เวลามาก จึงต้องขอขยายเวลาจากปี ๒๕๖๓ เป็นปี ๒๕๖๕ รวมถึงมีผู้สงวนคําแปรญัตติโดย
เพ่ิมมาตรา ๕ วรรค ๓ เป็น การกู้เงินตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการทําให้ราชอาณาจักรไทยและสิทธิในอํานาจ
อธิปไตยท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 เม่ือผู้ขอสงวนคําแปรญัตติอภิปรายแล้วกรรมาธิการได้ตอบชี้แจง โดยได้มอบหมายให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะชี้แจงว่าการทําสัญญากู้เงินนั้นจะต้องผ่านกระบวนการท่ีรอบคอบรัดกุมโดย
จะต้องผ่าน ข้ันตอนการตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงการ กู้แต่ละครั้ ง
กระทรวงการคลังจะต้องออกประกาศเก่ียวกับรายละเอียดการกู้ทุกครั้ง ภายหลังการชี้แจงของกรรมาธิการ
แล้วท่ีประชุมวุฒิสภาลงมติมาตรา ๕โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างของกรรมาธิการซ่ึงไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ต่อมาท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณามาตรา ๖ ซ่ึงมี ๒ วรรค วรรคแรกนั้นกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม ท้ังนี้มาตรา ๖ วรรคแรก บัญญัติให้เงินท่ีได้จากการกู้ให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในการกู้โดยไม่
ต้องนําส่งคลัง แต่กรรมาธิการแก้ไขเพ่ิมเติมว่าต้องนําส่งคลัง เนื่องจากเห็นว่าหากไม่นําเงินกู้ส่งคลังและไม่
เบิกจ่ายตามกระบวนการข้ันตอนของกฎหมายแล้วอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๙ ซ่ึงว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินของแผ่นดิน 
 ส่วนกรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่ีขอให้คงไว้ตามร่างเดิมนั้นให้เหตุผลว่าหากไม่ใช้วิธีกู้เงินจะไม่สามารถ
ทําโครงการได้สําเร็จและหากต้องนําเงินกู้ส่งคลังจะไม่สะดวกต่อการเบิกจ่ายเพ่ือมาใช้ในโครงการเนื่องจากต้อง
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซ่ึงก่อให้เกิดความล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง หลังจากนั้นมีผู้ขอสงวน
คําแปรญัตติอภิปรายให้เหตุผลในการขอแก้ไข โดยมีประเด็นหลักเช่นเดียวกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก โดยให้
เหตุผลว่าเพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินอยู่ในกรอบกฎหมายและวินัยการเงินการคลัง ต่อจากนั้นมีสมาชิกสนใจ
อภิปรายอีกหลายท่านซ่ึงมีท้ังเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก อย่างไรก็ตาม
เม่ือสมาชิกอภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้วท่ีประชุมวุฒิสภาได้ลงมติมาตรา ๖ ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็น
ด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการ ดังนั้นมาตรานี้จึงมีข้อความท่ีกลับไปร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎร คือ การกู้
เงินมาแล้วไม่ต้องนําส่งคลัง 
 จากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเรียงตามลําดับมาตราต่อมาต้ังแต่มาตราท่ี ๗ ถึงมาตราท่ี ๑๘ ซ่ึง
กรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม แต่มีสมาชิกขอสงวนคําแปรญัตติ และมีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอสงวน
ความเห็น อย่างไรก็ตามเม่ือสมาชิกอภิปรายแล้วท่ีประชุมได้ลงมติแต่ละมาตรา ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เห็น
ด้วยตามกรรมาธิการท่ีไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ในท่ีสุดเม่ือพิจารณาครบทุกมาตราและลงมติเป็นรายมาตราแล้ว
ท่ีประชุมวุฒิสภาได้ลงมติในวาระ ๓ เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ตามร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎร จากนั้น
ประธานได้ขอเลื่อนการพิจารณาข้อสังเกตของกรรมาธิการและบัญชีแนบท้ายร่างพระราชบัญญัติไปในวันพุธท่ี 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
  
  
  

  
     

  

 

 

  


